



บริการวิชาการการจัดการขยะ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และนายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง ลงพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

ประกาศผลการประเมิน “ชุมชนต้นแบบ และตำบลต้นแบบการจัดการขยะ” ในกิจกรรมมีการมอบ ใบเกียรติบัตร และต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน



บริการวิชาการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยทะเล ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยทะเล และชมรมผู้สูงอายุห้วยทะเล พัฒนาหลักสูตร “ผู้สูงอายุ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ขึ้นมา



การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน



วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ อาจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลา-แสง อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย และอาจารย์วราภรณ์ ชาติพหล ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ๖ สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่ตำบลโคราชและตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน สสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชาชน เพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล และชุมชน เพื่อลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับทุนสนับสนุน จาก สสส.

กิจกรรม “การดูแลสุขภาพตามวิถีพุทธ”



ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม “การดูแลสุขภาพตามวิถีพุทธ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และนายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง นำนักศึกษา จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามวิถีพุทธ ณ พุทธสถานสีมาอศก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา





การประกวดดาว – เดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ การจัดกิจกรรมทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การประกวดดาว - เดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ สนับสนุนให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตน ในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และยังเป็นการทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม



การประกวดเนื้องานกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทย โดยการแต่งกายชุดผ้าไหมโคราช ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประกวดดาว – เดือนระดับมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงาน พบว่า นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๕ คน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐



การประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ร่วมของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องพระพุทธรธรรมจักรนาถ ชั้น ๔ อาคาร ๓๑



ประธานในการประชุม โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ได้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน ของคณะ

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดสรรบุคลากรประจำฝ่ายงาน

ร่วมกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อาจารย์ทิวากรณ์ ราชูธร และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

Public Health
จดหมายข่าวคณะสา



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ เดือน กันยายน

ร่วมประชุมเครือข่ายสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุม



เครือข่ายสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมคณาจารย์และนักศึกษาในการเตรียมงานโครงการกีฬาและวิชาการเครือข่ายสาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

กิจกรรม “การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการบริการวิชาการในครัวเรือน”



วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๓๗ คน สืบวิจัยสุขภาพในครัวเรือน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน

ดอน ตำบลหนองพลวง อำเภोजักราช จำนวน ๔๖ ครัวเรือน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการบริการวิชาการในครัวเรือน ในรายวิชาประชากรศาสตร์ ในหน่วย “การนำองค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ไปใช้ในงานสาธารณสุข”

โครงการอนามัยโรงเรียนสัญญา

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้านการสาธารณสุขให้กับโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการอนามัยโรงเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่งมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก จำนวน ๕ โรงเรียน ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมื่นไวย โรงเรียนบึงพญาปราบ โรงเรียนบ้านกระโดน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง และโรงเรียนบ้านหนองบัว ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑, ๓, ๔, ๕ ตุลาคม 2561 และ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามลำดับ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒ หมู่เรียน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒ หมู่เรียน และ ภาค กศ.ปช. จำนวน ๑ หมู่เรียน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการอนามัยโรงเรียนสัญญาประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) การสำรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๒) การบริการอนามัยโรงเรียน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน ได้แก่ การประเมินความเจริญเติบโตด้านร่างกาย การตรวจสุขภาพ ๑๐ ท่า การทดสอบสายตา และการทดสอบการได้ยิน ๓) การคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ และ ๔) การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน เรื่อง สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ การแปรงฟันที่ถูก

วิธี การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และภาวะโภชนาการเกิน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๒๒ คน แบ่งเป็น นักเรียน จำนวน ๓๓๑ คน นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๑๘๑ คน อาจารย์ ครูและบุคลากร จำนวน ๑๐ คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการอนามัยโรงเรียนสัญญาจากตัวแทนครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๙)



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะหัตถการที่จำเป็นในงานสาธารณสุขให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการวิชาชีพสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ ภาค กศ.ปช. จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันภาษา อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาวิทยากรจากศูนย์แพทย์ชุมชน ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ การประเมินอาการเบื้องต้น การทำแผล การเย็บแผล ความรู้เกี่ยวกับการให้วัคซีน ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการช่วยเหลือฉุกเฉิน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ผลการดำเนินงานพบว่านักศึกษามีความสนใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมในโครงการ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (๔.๖๘+๐.๓๒) และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ จึงควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป





**โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย
เครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ สถาบัน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ สถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้แก่นำนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ (บริบทของนักศึกษา) ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้เข้าร่วมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งสิ้น ๑๑๙ คน



บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุมพิพงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุโรงเรียนศีลห้าธาราสสุข ตำบลนกออก เรื่อง ยา ๘ ขนาน มีผู้สูงอายุและคณะกรรมการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๘ คน



วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุมพิพงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบริการวิชาการ



จำนวน ๕๗ คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุมพิพงค์ สัตยวงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์, อาจารย์นรารชวาทชัย, อาจารย์วรภรณ์ ขาดิพพล และนายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาด เพื่อให้มีความรู้ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไช้มันในกระแสเลือด ภาวะไตเสื่อม และการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ด้วยการดูแลสุขภาพ ๘ ประการ (ยา ๘ ขนาน) โดยนิมนต์พระธมมโร ชะลอกุล (พระอาจารย์ทองถม) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พระธมมโร ชะลอกุล (พระอาจารย์ทองถม), รองศาสตราจารย์ ดร.พุมพิพงค์ สัตยวงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์, อาจารย์ ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง, อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย และอาจารย์วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงอ้อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไตเสื่อม เรื่อง ไช้มันในกระแสเลือด ภาวะไตเสื่อม และการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ด้วยการดูแลสุขภาพ ๘ ประการ (ยา ๘ ขนาน)



การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เสริมสร้างทัศนคติ และความเชื่อมั่นที่ดีต่อการบังคับใช้มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา





การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพตนเอง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุดพิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ณ ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเตรียมการ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดพิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.รชานนท์ ว่างใจรัก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ อสม. เรื่อง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ด้วยการดูแลสุขภาพ ๘ ประการ (ยา ๘ ขนาน)



วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พระธมมโร ชะลอกุล (พระอาจารย์ทองถม), รองศาสตราจารย์ ดร.พุดพิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์, อาจารย์ ดร. รชานนท์ ว่างใจรัก, อาจารย์นรา ระวาดชัย, นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง นางสาวมะลิย์ พิมพิลา ให้ความรู้ เรื่อง ไขมันในกระแสเลือด ภาวะไตเสื่อม และ การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ด้วยการดูแลสุขภาพ ๘ ประการ (ยา ๘ ขนาน) ให้กับ อสม.



โครงการ “สวัสดีปีใหม่ อวยพรชัยให้แก่กัน ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “สวัสดีปีใหม่ อวยพรชัยให้แก่กัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิด

ความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๕ ด้าน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ มีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรตัวแทนอาจารย์ นักศึกษาจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ๖ สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๔๕๐ คน



โครงการติวสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา



ฝ่ายจัดการศึกษาและจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง จัดโครงการติวสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดความสามารถ

ด้านภาษาของนักศึกษา และให้นักศึกษาสามารถสอบ Exit-exam ตามระบบมหาวิทยาลัยได้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ทั้ง ๒ หลักสูตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ คน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงานพบว่า นักศึกษามีความสนใจในการอบรมเป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (๔.๔๗+๐.๕๓) และมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ยาวขึ้น และแบ่งกลุ่มขนาดเล็กลง





วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ อาจารย์ ดร. รชานนท์ งามใจรัก อาจารย์นรา ระวาดชัย และนายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการป้องกันโรค และภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ด้วยข้อปฏิบัติ ๘ ประการ หรือยา ๘ ขนาน แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน ณ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแชมพูสระผมจากสมุนไพรพื้นบ้าน ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ปฏิบัติการทำแชมพูสระผมจากสมุนไพรพื้นบ้าน ร่วมกับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร



(อสม.) ในการดูแลสุขภาพตนเอง

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ดร.รชานนท์ งามใจรัก อาจารย์นรา ระวาดชัย นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง และนางสาวมะลิย พิมพิลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อสม. ณ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๕๖ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจเลือดว่ามีภาวะเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีตันแตก จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพชร และอาจารย์ ดร.รชานนท์ งามใจรัก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ด้วยข้อปฏิบัติ ๘ ประการ หรือยา ๘ ขนาน จำนวน ๒๙ คน ณ โรงพยาบาลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพชร ลงพื้นที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน ๒๔ คน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และการสนทนากลุ่มกับตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๖ คน เพื่อนำข้อมูลมาสร้างหลักสูตรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรอบรมของมูลนิธิกรบไทยไพรทอทองเทพนิมิต

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพชร ร่วมกับมูลนิธิกรบไทยไพรทอทองเทพนิมิต สร้างหลักสูตรการอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร เพื่อใช้ในการอบรมกลุ่มทหารเกณฑ์ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ มูลนิธิกรบไทยไพรทอทองเทพนิมิต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา





**โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”
คณะสาธารณสุขศาสตร์**

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนสำเร็จ การศึกษา และก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังสร้างความรัก ความสัมพันธ์ต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษา



โดยเชิญศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มาเป็นวิทยากร จำนวน ๒๒ คน ได้แก่ ศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑๕ คน และศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๗ คน มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางสายวิชาชีพ” และ บรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การ ทำงาน” มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๒๓ คน แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑๗๖ คน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย จำนวน ๓๙ คน บุคลากรและอาจารย์ จำนวน ๘ คน และ กล่าวปัจฉิมโอวาท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุมพิงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งพิธีกราบลาพระพุทธรธรรมจักร นาด และกราบลาสถาบัน/คณาจารย์ ณ อาคาร ๓๑ ห้อง ๓๑.๐๕.๐๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.



**โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ภายใต้ชื่องาน
“กินเข้าค่า ลาล้ำตะคอง”**

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โคราช ภายใต้ชื่องาน “กินเข้าค่า ลาล้ำตะคอง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช และ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งภาคปกติ ภาค กศ.ปช. เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๗๘๔ คน

**การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติ**



วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน จัดโครงการให้ นักศึกษาได้บูรณาการความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในด้าน

ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหาเมื่อฝึก ปฏิบัติการในชุมชน โดยประกอบด้วยจัดกิจกรรม ๑) การคัดกรองโรค ซึมเศร้าและให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ๒) การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุด้วยโภชนาการและการออกกำลังกาย ๓) การบรรยายเรื่อง สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ๔) การบรรยายเรื่องลูกประคบสมุนไพร และ ๕) การฝึกทำลูกประคบสมุนไพร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕ จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีทักษะการแก้ปัญหาได้ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามเป็นไปตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (KPI) ของ โครงการฯ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ





พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ ๕

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ ระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย

โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครเวียงจันทน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาการแทนอธิการบดี เดินทางไปร่วมลงนาม (MOU) ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ปี และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน



สำหรับการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ Climate change and health โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบหมายให้



อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ (Keynote speaker)

ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอ โดยแบ่งออกเป็น

1. รูปแบบ Oral presentation จำนวน ๖ เรื่อง
2. รูปแบบ Poster presentation จำนวน ๒๐ เรื่อง

